



สัมมนาสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3170

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.10:46-52)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’

✠ คำขวัญมิถุนายน 2024 ✠

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”

A heart that transforms “wolves”
into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมาก บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส คนขอทานตาบอดนั่งอยู่ริมทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูชวาวนาซาเรธกำลังเสด็จผ่านมา เขาเริ่มส่งเสียงร้องตะโกนว่า “ข้าแต่พระเยซู โออรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” หลายคนดูเขาให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่า “พระอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” พระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสว่า “ไปเรียกเขามาซิ” เขาก็เรียกคนตาบอดพลางกล่าวว่า “ทำใจดี ๆ ไว้ ลูกขึ้น พระองค์กำลังเรียกเจ้าแล้ว” คนตาบอดสลัดเสื้อคลุมทิ้ง กระโดดเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ท่านอยากให้เราทำอะไรให้” คนตาบอดทูลว่า “รับบิเหนี ให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว” ทันใดนั้น เขากลับแลเห็นและเดินทางติดตามพระองค์ไป

คุณพรทิพย์ แงเบเนียน และ ลูก -- หลาน

สร้างอุทิศแด่

ยอห์น บัปติस्ता ประเสริฐ วีระกุล (ครบ 24 ปี)

มาร์การีตา ประทุม วีระกุล (ครบ 51 ปี)

หัวข้อ

พระเจ้าทรงเป็นผู้นำ

ธรรมล้ำลึก

พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้นำทาง

ทำที่

ความเชื่อและความพร้อมที่จะให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้รักษาและผู้นำทาง

การดำเนินชีวิต

เราจะดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้มีสายตาแห่งความเชื่อในพระเยซูเจ้า และในความสว่างขององค์พระจิตเจ้า



บทอ่านที่หนึ่ง : - ยรม 31:7-9

พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์ ทรงเอาใจใส่ดูแล ทรงรักษาบาดแผล และทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้น

บทอ่านที่สอง : - ฮบ 5:1-6

พระเยซูเจ้าทรงทำหน้าที่สงฆ์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค พระองค์ทรงวอนขอพระเมตตาสำหรับเราทุกคน

พระวรสาร : - มก 10:46-52

ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองเยรีโค พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดให้หาย เพราะเขามีความเชื่อในพระองค์



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนรเสฏฐ์ - คุณชิตชัย	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณภาวนา - คุณพิศิษฐ์	คุณประไพ	คุณอภิวันท์
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	นาซาเรธ	คุณสุภาพร - คุณภานพ	คุณบังอร	คุณวิจิตรา



จาก... เจ้าวัด

โดดเดี่ยว

ฉันชื่อบารทิเมอัส...พ่อฉันทิเมอัส
 ฉันอยากเห็นหน้าพ่อ แต่...ก็ไม่เคย เพราะฉันตาบอดตั้งแต่เกิด
 ฉันอยากสัมผัสใบหน้าพ่อในยามเหงา แต่...ฉันก็ไม่เคย คนเขาบอกว่า พ่อฉันตาย ตั้งแต่ฉันยังเล็ก
 หนทางชีวิตดูจะมีดมณีนไปทุกด้าน ฉันมองไม่เห็นอะไรเลย ฉันจึงนั่งอยู่บนทางเท้าที่ประตูเมืองเยรีโค
 ...วอนขอเศษเงินจากพวกเขา ที่กำลังเดินทางไปเยรูซาเล็ม
 ฉันอยากเดินไปกับพวกเขา...แต่ฉันมองไม่เห็นทาง
 จริง ๆ แล้ว ฉันไม่ชอบที่ตรงนี้ เพราะผู้คนพลุกพล่าน แต่ฉันก็จำเป็นต้องนั่งตรงนี้ เพื่อความอยู่รอด
 วันนี้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยว...สุนัขเพื่อนฉันได้ตายจากไป โอ...ชีวิตฉันดูจะมีแต่การพลัดพราก และตายจาก
 ฉันไม่เหลือเพื่อนอื่นใด นอกจากเสื้อคลุมกายเก่า ๆ ที่ฉันคุ้นกลิ่นดี
 ความโดดเดี่ยวดูทวีคูณ เมื่อมีคนมาบอกฉันว่า ห้ามนั่งเกาะทางเท้า
 ฉันถามเขาว่า ทำไม...เขาตอบฉันอย่างดู ๆ ว่า พระเยซูกำลังจะผ่านทางนี้
 ฉันคุ้นกับชื่อนี้มาก เพราะทุกคนที่มาจากกาลิลีต่างพูดถึงพระองค์
 ฉันเริ่มเห็นแสงดาวแห่งความหวัง...รวบรวมความกล้า ร้องตะโกนฝ่าฝูงชน
พระเยซูโอรสของดาววิด โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย
 ฉันอยากให้พระองค์รับรู้ความทุกข์ที่กัดกินใจฉันมานาน
 พวกเขาดูฉันอย่างรุนแรงว่า ให้เงียบ แต่ฉันเงียบไม่ได้จริง ๆ
 ประกายดาวแห่งความหวังในใจลุกสว่างไสว และมีพลังดึงดูดดวงอาทิตย์
 ฉันไม่รู้ว่าจะไรกำลังเกิดขึ้น แต่ฉันรู้สึกว่าทุกคนกำลังหยุดเดิน
 มีเสียงกระซิบที่หูของฉัน ทำใจดี ๆ เกอะ พระองค์เรียกเจ้าแล้ว
 ...ด้วยพลังทั้งหมด ฉันสลัดเสื้อคลุมออก และกระโดดเข้าไปหาพระองค์
ท่านอยากให้เราทำอะไร เสียงของพระองค์อบอุ่นและห่วงใยจนสัมผัสได้
พระอาจารย์ ให้ข้าพเจ้าแลเห็นเกิด เสียงฉันแห้งมาก ฉัน...พูดได้เพียงแค่นั้น
 เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันปรารถนา ทรงโอบกอดฉัน และกระซิบที่หู *ไปเปิดความเชื่อช่วยเจ้าให้หาย*
 ความมืดที่ปิดกั้นตาฉันมานาน ได้หล่นหายไป ฉันเริ่มมองเห็น...ฉันมองดูพระองค์
 ...พบรอยยิ้มที่อบอุ่น บนพระพักตร์ ฉันก้าวตามพระองค์...และจะไปในทุกแห่งที่พระองค์ไป *ฮู*



จาก...
พระวาจา...สู่ชีวิต



ความเชื่อของบารทิเมอัส

พระวรสารนักบุญมาระโกบอกให้เราทราบว่า คนตาบอดที่เมืองเยรีโคชื่อ “บารทิเมอัส บุตรของทิเมอัส” (มก 10:46) ซึ่งเป็นตัวแทนของคนทุกข์จนในสังคม ขาดโอกาส ไร้ที่พึ่ง และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการขอทาน ซ้ำร้ายยังถูกตำหนิจากคนตาดี มองไม่เห็นความจำเป็นและเดือดร้อนของเขา “หลายคนดูเขาให้เสีย” (มก 10:48) ความจริง “คนตาบอดที่สุดคือคนตาดีแต่มองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่น”

บารทิเมอัสได้ยินเรื่องการรักษาของพระเยซูเจ้าจึงอยากพบพระองค์ แต่เพราะเกิดมาตาบอดมองไม่เห็น ทำให้ไม่สามารถไปพบพระองค์ได้เยี่ยงคนปกติ เมื่อได้ยินว่าพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยรีโคที่เขาขอทานอยู่ จึงร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” (มก 10:47) เขารู้ว่าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเมื่อเสด็จมาทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด และแสดงความเชื่อด้วยการร้องเสียงดังยิ่งกว่าเดิม

พระเยซูเจ้าทรงได้ยินและบอกให้นำตัวบารทิเมอัสมาพบ เขาแสดงความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมด้วยการสลัดเสื้อคลุมทิ้งและกระโดดไปเฝ้าพระองค์ (มก 10:50) ทูลขอพระองค์ให้เขาแลเห็น พระเยซูเจ้าทรงตอบสนองความเชื่อของเขาด้วยการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ เขาได้กลายเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ได้เห็นผลงานน่าอัศจรรย์ที่ทรงกระทำ และเห็นผีพระหัตถ์ของพระเจ้าในสิ่งสร้าง ซึ่งช่วยเปิดตาใจและเพิ่มพูนความเชื่อของเขายิ่งขึ้น

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องมีความเชื่อเช่นเดียวกับบารทิเมอัส ที่วางใจในความดีและพระทัยเมตตาของพระเยซูเจ้า ให้เราได้มาหาพระเยซูเจ้าในการอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อและฟังเสียงของพระองค์อย่างตั้งใจที่ตรัสกับเราว่า “เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า” ให้เราได้บอกพระองค์ถึงเจตนาและความต้องการของเรา เพื่อพระองค์จะได้รักษาเราทั้งกายและวิญญาณ

ประการที่สอง เราต้องให้พระเยซูเจ้ารักษาความบอดมืดฝ่ายจิต เราแต่ละคนต่างบอดมืดฝ่ายจิตจากความโกรธ ความเกลียดชัง อคติ ความอิจฉาริษยา และนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ที่ปิดบังตาเราไม่ให้มองเห็นความดีของเพื่อนมนุษย์และการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเขา เราอาจบอดมืดต่อความยุติธรรมเมื่อเราปฏิเสธการจ่ายหนี้หรือค่าจ้าง บอดมืดด้วยความโลภเมื่อเราไม่เคยฟังพอใจในสิ่งที่มีอยู่ บางครั้งถึงกับยอมเป็นหนี้เพื่อแลกกับสิ่งฟุ่มเฟือยต่าง ๆ

ประการที่สาม เราต้องเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ เราต้องเปิดตาและใจของเราเพื่อมองเห็นว่า มีแต่พระองค์เท่านั้นสามารถช่วยเราให้รอดได้ เราต้องเลียนแบบความเป็นศิษย์ของบารทิเมอัส: 1) จดจำพระเยซูเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด 2) ยอมรับความจริงว่าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ 3) พร้อมตอบสนองการเรียกของพระองค์ และ 4) กลายเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

คริสตชนต้องมีความเชื่อเช่นบารทิเมอัส มหาพระเยซูเจ้าผ่านทางการอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ ผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์และฟังพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสกับเรา “ท่านอยากให้เราทำอะไร” (มก 10:51) บอกพระองค์ถึงความต้องการของเรา ให้พระองค์รักษาความบอดมืดฝ่ายจิตของเราจากความโกรธ ความเกลียดชัง อคติ ความอิจฉาริษยา และนิสัยไม่ดีที่บังตาเรา ทำให้มองไม่เห็นความดีของคนอื่นและการประทับอยู่ของพระองค์

เราต้องเลียนแบบความเชื่อของบารทิเมอัสที่จำพระเยซูเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ยอมรับความจริงว่า เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ ตอบสนองการเรียก และกลายมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ศิษย์พระคริสต์ต้องมีความเชื่อแท้ในพระเจ้า ผู้ประทานดวงตาให้เรามองเห็น และประทานหัวใจให้เรามองเห็นได้ดีกว่า ไข่มັນเพื่อมองเห็นความดีของคนอื่นของเพื่อนมนุษย์ มองเห็นผีพระหัตถ์ของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเรา



1. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาด้วยความเชื่อ เพื่อให้พระองค์รักษาความมืดบอดในใจของเรา
2. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตคริสตชนเยี่ยงผู้มีสายตาแห่งความเชื่อในพระเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะรับฟังพระวาจาของพระองค์ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสม่ำเสมอ



**แสงสว่างแห่งความเชื่อและวางใจในพระเจ้า
จะนำเราผ่านพ้นในทุกช่วงเวลางของชีวิต**



เงินเป็นของคุณ แต่ทรัพยากรเป็นของทุกคน

ที่มา... ฟร็องซัวส์ เมอ

เยอรมนีเป็นประเทศซึ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไปไกลแล้ว ประเทศนี้เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ อย่างเช่น เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู ซีเมนส์ เป็นต้น บัมพ์ที่ใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตขึ้นในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของประเทศนี้ ในประเทศซึ่งมีการพัฒนาไปไกลเช่นนี้ คนส่วนใหญ่คงคิดว่าประชาชนชาวเยอรมันคงใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย นั่นเป็นความรู้สึกของผมก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานที่นั่น

เมื่อผมเดินทางถึงฮัมบูร์ก เพื่อนร่วมชาติซึ่งทำงานอยู่ที่นั่นจัดให้มีการเลี้ยงต้อนรับผมที่ภัตตาคาร ขณะที่เราเดินเข้าไปในภัตตาคาร เราพบว่าโต๊ะจำนวนมากว่างอยู่ ที่โต๊ะหนึ่งมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังนั่งกินอาหารกันอยู่ บนโต๊ะของทั้งคู่มีอาหารอยู่เพียงสองจานและเบียร์อีกสองกระป๋อง ผมคิดสงสัยอยู่ในใจว่าอาหารมีอย่างง่าย ๆ อย่างนี้จะทำให้เกิดบรรยากาศโรแมนติกขึ้นได้อย่างไร และสาวน้อยคนนี้จะเลิกคบกับไอ้หนุ่มขี้เหนียวคนนั้นหรือไม่ มีหญิงสูงอายุสองสามคนนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง เมื่อคนเสิร์ฟนำอาหารมาบริการ เขาจะทำการแบ่งอาหารให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น และทุกคนจะกินอาหารจนหมดไม่มีเศษเหลืออยู่บนจานให้เห็น

พวกเราไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้คนเหล่านั้นมากนัก เพราะเรากำลังนั่งรออาหารหลายจานที่ได้สั่งไปแล้ว ด้วยความหิวโหย อาหารเสิร์ฟออกได้รวดเร็วดีคงเป็นเพราะภัตตาคารมีแขกน้อย เราใช้เวลาในการกินอาหารเย็นมีไม่นาน เพราะยังมีกิจกรรมอื่นรออยู่ ขณะที่เราลุกออกจากโต๊ะยังมีอาหารเหลือคจานอยู่อีกราวหนึ่งในสาม ขณะที่เดินออกจากภัตตาคาร ก็ได้ยินเสียงใครร้องทักให้หยุด จึงหันไปมอง เห็นหญิงสูงอายุกลุ่มนั้นกำลังพูดกับเจ้าของภัตตาคารด้วยภาษาเยอรมัน เมื่อเขาเริ่มพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงเข้าใจที่เขาไม่พอใจการกินทั้งกินขวางของพวกเรา เราออกอาการหงุดหงิดทันทีที่เขาเข้ามาข่มขู่ยามเกินกว่าเหตุ "พวกเราจ่ายค่าอาหารแล้ว ไม่ใช่ใช้เงินอะไรของพวกคุณสักหน่อย" เพื่อนของเราคนหนึ่งชื่อ กุย ตอกหน้าหญิงสูงอายุเหล่านั้น

หญิงเหล่านั้นโกรธกริ้วเป็นไฟเป็นไฟขึ้นมาทันที หนึ่งในนั้นหยิบมือถือขึ้นมาตอสายถึงใครบางคน ไม่นานชายในชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่องค์กรสวัสดิการสังคมก็มาปรากฏกาย ภายหลังจากฟังความจนรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็สั่งปรับพวกเราเป็นเงิน 50 มาร์ค พวกเราทุกคนต่างเงิบกริบ เพื่อนซึ่งพักอยู่ในเมืองนี้หยิบเงิน 50 มาร์คส่งให้ไป พร้อมกล่าวขอโทษขอโพยซ้ำ ๆ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกล่าวกับเราด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดว่า "สั่งอาหารเท่าที่พวกคุณจะกินได้หมด เงินทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรเป็นสมบัติส่วนรวม มีคนอื่นจำนวนมากในโลกนี้ที่อดอยากหิวโหย พวกคุณไม่มีเหตุผลที่จะใช้ทรัพยากรอย่างทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ" สีนหน้าพวกเราเปลี่ยนเป็นสีแดง เราเห็นด้วยกับคำพูดของเขาหมดหัวใจ ทศนคติของผู้คนในประเทศร่ำรวยแห่งนี้ทำเอาพวกเราอับอายขายขี้หน้า เราต้องทบทวนพิจารณาตัวเองกันจริง ๆ จัง ๆ ในประเด็นนี้

พวกเรามาจากประเทศด้อยพัฒนาที่มีทรัพยากรไม่อุดมสมบูรณ์นัก แต่เพื่อปกป้องปิดปมด้อยเหล่านี้ เราจึงสั่งอาหารมากมาย และจงใจให้เหลือในงานจัดเลี้ยง บทเรียนนี้สอนเราให้คิดอย่างจริงจังเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยไม่ดีเหล่านี้ เพื่อนผู้จ่ายค่าปรับได้ถ่ายสำเนาใบเสร็จค่าปรับ แล้วมอบให้พวกเราทุกคน พวกเราทุกคนรีบเก็บไว้โดยซุกซน และนำไปแปะไว้ข้างฝาเพื่อเตือนใจตลอดไปว่า เราจะไม่ทำตัวเป็นคนกินทิ้งกินขว้างอีกเด็ดขาด

...เงินทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรนั้นเป็นสมบัติของสังคมส่วนรวม...



ประกาศ

สรุปข่าว



ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการสวดสายประคำร่วมกันที่วัด

ประชุมกลุ่มเซอร์รา

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2024 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ฉลองวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโบทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ใน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2024

ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2024 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. โดยจะเริ่มแห่และสวดสายประคำพร้อมกันทั้ง 12 กลุ่มจากบริเวณถ้ำแม่พระ ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณวไลพร ตีถาวร มอบเงิน 300 บาท เพื่อช่วยค่าส่งสัปดาหฺ์สาร
ขอขอบคุณ คุณพิชัย - คุณเรวดี พัดคํสุนทร มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของวัด
ขอขอบคุณ คุณอมรา กาญจนสินธุ มอบเงิน 500 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัด สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้

เสกสุสาน

เสกสุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

มีขึ้นตรงกับ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024

มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสาน เวลา 09.30 น. และ 18.00 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.30 น. ที่สุสานมีดอกไม้ พวงมาลัย และเทียน ไว้จำหน่าย

ขอเชิญพี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุน

เพื่อเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของวัด

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. ขอความกรุณาพี่น้องได้เตรียมเทียนและดอกไม้มาเอง

(ขอเป็นเทียนแก้ว เพื่อความสะอาดของหลุมญาติพี่น้องของท่าน)



ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 27 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณพรศักดิ์ รุจิรัตน์ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ มาระโก เชิดวุฒิ พานิช	คุณวชิรา รุจิรัตน์ วัด ภรรยา - ลูก - หลาน
จันทร์ที่ 28 19.00 น.	ฉลอง น.สีโมน และ น.ยุดาห์ ยัศรสวาก สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณจีรวรรณ กล้าศรี อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก สุรพล - อากาศ ทวีพร วราวัฒน์ธารัง อุทิศแด่ เปโตร เอ็ง - คุณสยาม ศรีประโมง - ยอห์น บอสโก สมเกษม เปรมอนันต์	คุณจีรวรรณ กล้าศรี คุณวิไลพร - คุณจันทนา คุณวีราพร - คุณกสิณ
อังคารที่ 29 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ ครอบครัวคุณสรายุทธ แสงเทียน อุทิศแด่ อักเนส โซลา เนื่องผาสุข - อักเนส ทองสุข ธรรมอุปถัมภ์ อุทิศแด่ อันนา มุกดา - มาริอา แจ่มฟ้า โรจนกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ	คุณนงลักษณ์ คุณชูศรี ชมเอน คุณอุมาพร
พุธที่ 30 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณประสาน - คุณน้อม กิจสวัสดิ์ สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณจารุพรรณ เทียนทอง อุทิศแด่ ยอห์น บัปติสตา ซัยยงค์ มหัทธมพงศ์ (ครบ 30 ปี)	คุณประสาน กิจสวัสดิ์ คุณโรจนะ เทียนทอง พี่ - น้อง
พฤหัสบดีที่ 31 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณแม่พระ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ ยอห์น บัปติสตา ประเสริฐ วีระกุล (ครบ 24 ปี) อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณนงลักษณ์ น.น. คุณพรทิพย์ แนบเนียน คุณศักดิ์ - คุณศรีสุดา
ศุกร์ที่ 1 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับผู้สูงอายุ อุทิศแด่ อากาศ ประไพ ศรีสุกใส อุทิศแด่ มาริอา ฟ้า - เปโตร กนกโชติ มีแก้วศรี	กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวศรีสุกใส คุณฉัษชา มีแก้วศรี
เสาร์ที่ 2 09.30 น. 18.00 น.	วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ พิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสาน อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	